

ประจำวันที่ 19-25 มีนาคม 2557

### ค้าข้าวผันผวนหนัก 'หนึ่งตลาดสองราคา'

ผู้ส่งออกข้าวราคาข้าวทรุด ไร้เสถียรภาพหนัก เกิดภาวะ "สองราคาหนึ่งตลาด" เผยช่วง 1 เดือนราคาส่งออกร่วงแล้ว เกือบตันละ 50 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาข้าวเปลือกกลดลงตันละเกือบ 1,000 บาท ระบุ รัฐบาลแบกสต็อกสูง 17 ล้านตันข้าวสาร ด้าน "กรมการค้าต่างประเทศ" คาดอังกฤษนี้ (25 มี.ค.) เอ็มโอเอข้าวฟิลิปปินส์เข้ากรม. หวังทันร่วมประมูลจีทูจี 8 แสนตัน แข่งกับเวียดนาม

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาส่งออกข้าวยังคงต่ำลงต่อเนื่อง จากปัจจัยสำคัญคือปริมาณสินค้ามีมากกว่าความต้องการ เนื่องจากรัฐบาลไทยกำลังเร่งระบายข้าวออกสู่ตลาด ในเงื่อนไขที่ต้องเร่งหาเงินคืนให้ชาวนาที่นำข้าวมาร่วมโครงการรับจำนำ ทำให้ผู้ซื้อในตลาดต้องระมัดระวังว่า ราคาอาจผันผวนในแนวต่ำทำให้ชะลอการสั่งซื้อสินค้า ส่งผลให้ปริมาณความต้องการลดลงตามไปด้วย

ทั้งนี้ ราคาข้าวในส่วนผู้ส่งออกจะกำหนดราคาขายต่างประเทศ ตามต้นทุนราคาซื้อจากโรงสี แต่ในกรณีที่มีการระบายข้าวจากรัฐบาลในปัจจุบัน ทำให้มีการอ้างอิงราคาจากที่รัฐบาลกำหนดขายให้เอกชนแต่ละรายได้ ซึ่งพบว่าหลายกรอบราคา โดยส่วนใหญ่เฉลี่ยที่ตันละ 1.05 หมื่นบาท สำหรับข้าวสารขาว หรือคำนวณเป็นข้าวเปลือกจะเหลือตันละ 6,000 บาท ขณะที่ราคาตลาดทั่วไป ข้าวสารจะอยู่ที่ตันละ 1.15 หมื่นบาท หรือ ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 7,000 บาท ซึ่งการมีสองราคาในหนึ่งตลาด ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงในตลาดข้าว ที่ทำให้สถานการณ์ราคาไร้เสถียรภาพในขณะนี้

"ผู้ส่งออกจะไปทุบราคา หรือทำอะไรกับราคาไม่ได้มากไปกว่าการรอว่า โรงสีจะขายข้าวให้เราเท่าไร และตลาดต่างประเทศ จะกล้าตัดสินใจซื้อข้าวของเราในราคานั้นๆ หรือไม่ เพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่า ราคาข้าวยังไม่มีเสถียรภาพ ผันผวนต่อเนื่อง จากปัจจัยที่รัฐบาลระบายข้าวออกสู่ตลาดจำนวนมากและปริมาณข้าวในตลาดทั่วไป จากผลผลิตนาปรังที่กำลังออกสู่ตลาด" นายเจริญกล่าว

รายงานข่าวจาก กระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ราคาส่งออกข้าวขาว (เอฟโอบี) ณ วันที่ 19 มี.ค. ตันละ 413 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าราคาเมื่อ 19 ก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งมีราคาที่ตันละ 463 ดอลลาร์ หรือ ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ราคาข้าวลดลงแล้วตันละ 50 ดอลลาร์ โดยเฉลี่ย ส่วนราคาข้าวเปลือกเจ้า (ความชื้น 15%) ตันละ 7,200 บาท ณ วันที่ 21 มี.ค. ลดลงจากเมื่อ 21 ก.พ. ที่ตันละ 8,500 บาท หรือช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ราคาข้าวในประเทศลดลงเฉลี่ยตันละ 1,000 บาท ส่วนราคาข้าวสารขาวภายในประเทศ ณ วันที่ 21 มี.ค. ตันละ 11,200 -11,400 บาท ลดลงจาก เมื่อ 21 ก.พ. ที่ตันละ 13,300 บาท

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ส่งออกมีสองช่องทางในการหาซื้อข้าว เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าในต่างประเทศ หนึ่งคือการซื้อข้าวจากระบบปกติ คือ โรงสี และสองคือการซื้อข้าวจากรัฐบาล ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกช่องทางใดและโดยทั่วไปจะต้องเลือกช่องทางที่มีราคาต่ำกว่า นี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประเมินว่าราคาข้าวในตลาดยังผันผวนและกำลังตกต่ำ

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าราคาข้าวขณะนี้ถึงจุดต่ำสุดแล้ว หากราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยที่ตันละ 7,000 บาท ก็จะคำนวณเป็นราคาส่งออกข้าวที่ไม่เกินกว่าตันละ 400 ดอลลาร์ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคาเดียวกับที่เวียดนามขาย ทำให้จากนี้ไป เชื่อว่าราคาข้าวของไทยจะไม่ทิ้งห่างจากคู่แข่ง

“ถ้าเราทวงตลาดข้าวเก่าๆ ของเราคืนมาได้ จากก่อนหน้านี้ที่เราส่งออกเฉลี่ยปีละ 8-9 ล้านตัน แต่ช่วงที่มีโครงการรับจำนำเราส่งออกแค่ 6 ล้านตัน จะเห็นว่า ตลาดข้าวเกือบ 3 ล้านตัน ที่ยังรอให้ไทยเข้าไปแข่งราคาและส่งออกให้ได้” นายเกรียงศักดิ์ กล่าว

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวอีกว่า แม้ทิศทางผลผลิตข้าวนาปรังจะลดลงแต่เมื่อนำข้าวส่วนนี้ไปรวมกับข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่มีอยู่มากกว่า 10 ล้านตันข้าวสาร ก็ยังไม่ทำให้สถานการณ์ราคาดีขึ้น ทำให้แนวโน้มราคาขณะนี้ยังมีความผันผวนต่อไป โดยทางออกที่ดีที่สุดคือการเร่งหาตลาดส่งออกข้าว

“คนที่เห็น้อยที่สุดก็คือชาวนา ต้นทุนอยู่ที่ตันละ 5,000-6,000 บาท แต่ขายข้าวได้แค่ตันละ 7,000 บาท สำหรับการทำงาน 3-4 เดือน และยังมีความรู้สึกเคยชินที่มีรายได้สูงเมื่อช่วงที่มีโครงการรับจำนำ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น นายเกรียงศักดิ์ กล่าว

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้ กำลังรอฝ่ายกฎหมายตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารบันทึกความเข้าใจในการซื้อขายข้าวระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ (เอ็มโอเอ) เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบภายในวันที่ 25 มี.ค. นี้ หลังจากที่ ครม.เห็นชอบ ไทยจะสามารถลงนามบันทึกเอ็มโอเอร่วมกับรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อที่รัฐบาลไทยใช้เป็นเอกสารประกอบการเข้าร่วมประมูลข้าวที่รัฐบาลฟิลิปปินส์จะเปิดนำเข้า 8 แสนตัน คาดว่าฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลนำเข้าข้าวภายในสัปดาห์ที่สองของเดือนเม.ย.

“ตอนนี้ กำลังพยายามเร่งให้ส่งเข้าเสนอกรม.ให้ทันวันอังคารนี้ (25 มี.ค.) ซึ่งก็ได้บอกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าเอ็มโอเอนี้สำคัญ และไทยก็ต้องเข้าร่วมประมูลขายข้าวให้กับฟิลิปปินส์ ซึ่งมีจำนวนมากถึง 8 แสนตัน เชื่อว่าน่าจะทัน” นายสุรศักดิ์ กล่าว

สำหรับกรอบบันทึกเอ็มโอเอระหว่างไทยและฟิลิปปินส์จะกำหนดการนำเข้าข้าวจากไทยปีละ 1 ล้านตัน ระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นข้าวชนิดใดก็ได้ โดยในเอ็มโอเอยังกำหนดให้รัฐบาลใหม่ของไทยสามารถทบทวนเอ็มโอเอดังกล่าวได้ด้วย

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ กล่าวว่า ยังไม่ทราบว่าจะเปิดประมูลซื้อข้าวเมื่อไหร่ เพราะยังไม่ได้แจ้งมา ซึ่งมองว่าหากเอ็มโอเอของไทยมีผลสมบูรณ์กับฟิลิปปินส์แล้ว ไม่ได้หมายความว่าไทยจะสามารถชนะการประมูลข้าว 8 แสนตันนี้ได้ โดยข้าวที่ฟิลิปปินส์ต้องการนำเข้าคือข้าวขาว 25% ซึ่งมีคู่แข่งคือประเทศเวียดนามเข้าร่วมประมูล คาดว่าจะมีการแข่งขันเสนอราคาต่ำ เพื่อคว้าออเดอร์ข้าวครั้งนี้

“ขณะนี้ ข้าวขาว 25% ไทยและเวียดนามที่ขายราคาใกล้เคียงกันประมาณตันละ 350 ดอลลาร์ แต่เชื่อว่าในการประมูลข้าวของฟิลิปปินส์ ทางเวียดนามจะเสนอราคาต่ำ อาจจะเสนอราคาที่ตันละประมาณ 310-320 ดอลลาร์ ต้องดูว่าไทยจะหันราคาสู้หรือไม่” นายชูเกียรติ กล่าว

นอกจากนี้ ยังมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์และเวียดนาม ที่มีการซื้อข้าวตลอดช่วงระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา มีโอกาสที่เวียดนามจะชนะการประมูลข้าวในรอบนี้ เพราะรัฐะเบียบขึ้นตอนในการประมูลทุกอย่าง อีกทั้งเวียดนามเพิ่งเสียตลาดข้าวสำคัญให้กับไทยทั้งตลาดจีน แอฟริกา และ มาเลเซีย โดยมาเลเซียเมื่อปีที่ผ่านมานำเข้าข้าวจากเวียดนามถึง 4 แสนตัน แต่ปีนี้ไม่มีการนำเข้า และหันมานำเข้าข้าวจากไทย เป็นแรงกดดันให้เวียดนาม ต้องคว่าการประมูลข้าวฟิลิปปินส์ในรอบนี้ เพื่อระบายผลผลิตข้าวที่กำลังทยอยออกมาอย่างมาในช่วงนี้

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ตั้งแต่เดือนต.ค. 2554 ถึง 28 ก.พ. 2557 รัฐบาลได้ระบายข้าวไปแล้วปริมาณ 16.59 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวในปีการผลิตเก่าประมาณ 2.05 ล้านตัน และข้าวในปีการผลิตใหม่ (ปี 2554/55 2555/56 และปี 2556/57) ประมาณ 14.54 ล้านตัน โดยได้ส่งเงินคืนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มูลค่า 2.13 แสนล้านบาท แบ่งเป็นเงินจากการระบายข้าวในปีการผลิตเก่าประมาณ 4.01 หมื่นล้านบาท และเงินจากการระบายข้าวในปีการผลิตใหม่ประมาณ 1.73 แสนล้านบาท

ด้านแผนการส่งเงินคืนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 (ม.ค.- มิ.ย.) คาดว่าจะสามารถส่งเงินคืนจากการระบายข้าวได้ประมาณ 4.5-4.8 หมื่นล้านบาท เฉลี่ยประมาณเดือนละ 7,500-8,000 ล้านบาท ส่วนเป้าหมายการ

ส่งออกข้าวปี 2557 คาดว่าไทยจะส่งออกได้ 8-8.5 ล้านตัน มูลค่า 4,800 ล้านดอลลาร์ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-6 มี.ค. 2557 ไทยส่งออกข้าวแล้ว 1.32 ล้านตัน ลดลง 22.53% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มูลค่า 575 ล้านดอลลาร์ ลดลง 44.03% ราคาส่งออกเฉลี่ยตันละ 437 ดอลลาร์ (รวมข้าวหอมมะลิ) ลดลง 38.53%

คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) สรุปปริมาณข้าวสารคงเหลือในคลังสินค้ากลาง (ที่หักภาระผูกพันแล้ว) จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2554/55 - ปี 2556/57 ปริมาณรวม 16,724,783 ตัน แบ่งเป็นข้าวปี 2554/55 ปริมาณ 1,434,971 ตัน นาปรัง ปี 2555 ปริมาณ 4,371,703 ตัน ปี 2555/56 ปริมาณ 8,348,358 ตัน ปี 2556/57 ปริมาณ 2,569,749 ตัน (องค์การคลังสินค้า รายงาน ณ วันที่ 3 ก.พ. 2557 และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) รายงาน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2557)

**ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์**

## **เวียดนามตีราคาข้าวหวังชนะประมูล**

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การเปิดประมูลซื้อข้าวของประเทศฟิลิปปินส์จำนวน 800,000ตันที่จะถึงนี้ทราบว่าประเทศเวียดนามจะใช้กลยุทธ์ในการลดราคาแข่งกับข้าวไทยเพื่อหวังชนะการประมูลในครั้งนี้โดยอาจเสนอขายข้าวขาว 25% ที่ 310-320 เหรียญสหรัฐต่อตันจากปัจจุบันข้าวของไทยและเวียดนามจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกันที่ 350 เหรียญต่อตัน ดังนั้นต้องติดตามว่าไทยจะกล้าที่จะปรับลดราคาในการสู้กับข้าวประเทศเวียดนามหรือไม่

“ยังไม่ทราบว่าฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลซื้อข้าวเมื่อไหร่เพราะยังไม่ได้แจ้งมาซึ่งมองว่าหากบันทึกความเข้าใจในการซื้อขายข้าวระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ (เอ็มโอเอ) ของไทยมีผลสมบูรณ์กับฟิลิปปินส์แล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าไทยจะสามารถชนะการประมูลข้าว 800,000 ตันนี้ได้โดยข้าวที่ฟิลิปปินส์ต้องการนำเข้าคือข้าวขาว 25% ซึ่งคู่แข่งสำคัญของไทยคือเวียดนามและคาดว่าจะมีการแข่งขันเสนอราคาต่ำเพื่อคว้าออร์เดอร์ข้าวครั้งนี้”

นอกจากนี้ยังมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์และเวียดนามที่มีการซื้อข้าวตลอดช่วงระยะเวลา3-4 ปีที่ผ่านมามีโอกาสที่เวียดนามจะชนะการประมูลข้าวในรอบนี้เพราะระเบียบขั้นตอนในการประมูลทุกอย่าง อีกทั้งเวียดนามเพิ่งเสียตลาดข้าวสำคัญให้กับไทยทั้งตลาดจีนแอฟริกา และมาเลเซีย โดยมาเลเซียเมื่อปีที่ผ่านมานำเข้าข้าวจากเวียดนามถึง 400,000ตัน แต่ปีนี้ไม่มีการนำเข้าและหันมานำเข้าข้าวจากไทย เป็นแรงกดดันให้เวียดนามต้องคว่ำการประมูลข้าวฟิลิปปินส์ในรอบนี้เพื่อระบายผลผลิตข้าวที่กำลังทยอยออกมาอย่างมาในช่วงนี้

**ที่มา เดลินิวส์**

## **ส่งออกข้าวเฮฟิลิปปินส์เล็งเปิดเสรี เลิกจุกจิก-ให้ออกชนนำเข้าแทน**

ตัวแทนนำเข้าข้าวฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์อยู่ระหว่างปรับนโยบายการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ และมีความเป็นไปได้ที่ปี 2559 จะเปิดเสรีให้ออกชนมีบทบาทต่อการนำเข้าข้าวแทนรัฐวิสาหกิจ และไม่มีโควตานำเข้ารายประเทศ เหมือนขณะนี้ฟิลิปปินส์ขอสมาชิกอาเซียนให้ข้าวเป็นสินค้าอ่อนไหวและนำเข้า ต้องเสียภาษีกว่า 40% แต่ที่ยอมลดเซชประเทศสมาชิกอาเซียนกำหนดโควตานำเข้าปีละ 3-4 แสนตัน แต่ในความเป็นจริงฟิลิปปินส์นำเข้าต่ำเพียง 5 หมื่นตัน อีกทั้งการนำเข้าต้องกำหนดตัวแทนและผ่านหน่วยงานรัฐบาลในการกำหนดปริมาณและ ราคาที่จะให้นำเข้า

"การเข้ามาลงทุนเพิ่มในฟิลิปปินส์ของต่างชาติ ทำให้ความต้องการข้าวคุณภาพมีสูงขึ้น โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ แต่ขณะนี้หาซื้อยากและราคาสูง และในอีก 2 ปี ภาวะผูกพันที่ต้องเก็บภาษีนำเข้าก็จะหมดไป จึงเป็นโอกาสผู้นำเข้าข้าวไทย เพียงต้องกำหนดราคาขายไม่สูงกว่าเวียดนามจนเกินไป" แหล่งข่าวกล่าว

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมเตรียมส่งเอกสารบันทึกความเข้าใจในการซื้อขายข้าวระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ (เอ็มโอเอ) ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 25 มีนาคมนี้ พิจารณา หากครม.

เห็นชอบ จะยื่นเรื่องเข้าประมูลขายข้าวที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ เตรียมประมูลรวม 8 แสนตันในปีนี้ และคาดว่าจะให้ยื่น  
ของราคาประมูลเดือนเมษายนนี้

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ยังไม่รับทราบที่ฟิลิปปินส์จะ  
เปิดประมูล 8 แสนตัน และไม่มั่นใจว่าไทยจะได้ค่าประมูล เพราะปกติข้าวที่ฟิลิปปินส์ต้องการ คือข้าวขาว 25% ที่มี  
เวียดนามเป็นคู่แข่ง ตอนนี้อัตราตันละ 350 เหรียญสหรัฐ และเวียดนามเชี่ยวชาญต่อการยื่นประมูลขายจีทูจี ทำให้  
ไทยเสียเปรียบได้

ผู้สื่อข่าวกระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า ตั้งแต่เดือน ต.ค.2554 ถึง 28 ก.พ.2557 รัฐบาลได้ระบายข้าวไป  
แล้ว 16.59 ล้านตัน ส่วนเป้าหมายการส่งออกทั้งปีนี้ 8-8.5 ล้านตัน มูลค่า 4,800 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยตั้งแต่วันที่ 1  
ม.ค.-6 มี.ค.2557 ไทยส่งออกข้าวแล้ว 1.32 ล้านตัน ลดลง 22.53% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มูลค่า 575  
ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 44.03% ราคาส่งออกเฉลี่ยตันละ 437 เหรียญสหรัฐ ลดลง 38.53%

ที่มา นสพ.มติชน

## แหล่งทุนตั้งโรงสีในเขมร

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ประกอบการโรงสีข้าวของไทยในภาคกลางและ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายรายเตรียมที่จะไปลงทุนขยายการตั้งโรงสีข้าวในประเทศกัมพูชาเพื่อการส่งออก  
เนื่องจากปริมาณข้าวในกัมพูชาเริ่มอยู่ในระดับสูงและเป็นที่ยอมรับของตลาดโลกมากขึ้นโดยเฉพาะข้าวหอมดอกมะลิ  
หรือ ผกามะลิซึ่งได้รับการโหวตให้เป็นข้าวดีที่สุดในโลก2ปีติดต่อกัน (ปี55-56)แต่ปัญหาของกัมพูชาคือมีผู้ส่งออก  
น้อยและศักยภาพการทำตลาดยังไม่เก่งดังนั้นจึงเป็นโอกาสของผู้ส่งออกข้าวและโรงสีไทยที่นำข้าวมาสีแปรและ  
ส่งออกข้าวไปต่างประเทศผ่านท่าเรือแหลมฉบังและรองรับนโยบายกัมพูชาที่ตั้งเป้าส่งออกข้าว 1 ล้านตันในปี 58

ทั้งนี้ ในแต่ละปีกัมพูชาสามารถผลิตข้าวเปลือกได้ 9-10 ล้านตัน และเหลือไว้ส่งออกเกือบ5 ล้านตัน  
ข้าวเปลือกหรือ 3 ล้านตันข้าวสารแต่ในปี 56 กัมพูชาส่งออกข้าวสารได้เพียง 370,000 ตัน หรือต่ำกว่า 10%ของ  
ปริมาณข้าวที่เหลือส่งออก

"ก่อนหน้านี้มีการไปตั้งโรงสีในบริเวณที่ใกล้กับพื้นที่นาแต่ผู้ส่งออกและเจ้าของโรงสีไทยลือตใหม่ที่จะเข้าไป  
ลงทุนในกัมพูชามีแนวคิดจะมาตั้งโรงสีในนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในจังหวัดศรีโสภณที่อยู่ไม่ไกลจากท่าเรือ  
แหลมฉบังของไทย แล้วนำข้าวมาสีแปรในบริเวณนี้เพื่อส่งออกผ่านท่าเรือแหลมฉบังซึ่งจะสะดวกกว่า"

นายชูเกียรติโอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การเข้าไปลงทุนตั้งโรงสีใน  
ประเทศกัมพูชาส่วนหนึ่งผู้ประกอบการมองถึงการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) ในปี 58 เพราะปริมาณข้าว  
เริ่มมีปริมาณมาก และที่สำคัญข้าวหอมของกัมพูชาก็มีศักยภาพที่ใกล้เคียงกับไทยแต่ราคาถูกกว่าในอนาคตก็เป็น  
หวังว่าหลังเปิดเออีซีอาจมีข้าวถุงที่เป็นข้าวหอมจากกัมพูชามาวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าของไทยจนเป็นที่  
ยอมรับในตลาดดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องมีการเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวมากขึ้นหลังจาก 2-3ปีที่ผ่านมาโครงการรับ  
จำนำข้าวไม่ได้ช่วยพัฒนาวงการข้าวของไทยได้เลย

"ช่วงที่ผ่านมาข้าวหอมไทยจำนวนมากมีคุณภาพลดลงส่วนหนึ่งน่าจะเป็นโครงการรับจำนำข้าวที่รัฐบาล  
เน้นราคาจนไม่ค่อยได้พัฒนาคุณภาพข้าวและที่สำคัญเกรงว่าอาจมีข้าวหอมปทุมเข้ามาสวมสิทธิ์เป็นข้าวหอมมะลิเข้า  
มาอยู่ในโครงการฯจนหลายคนรู้สึกว่าคุณภาพของข้าวหายไปมากซึ่งตรงนี้หากจะตรวจก็ต้องตรวจดีเอ็นเอเท่านั้น"

ที่มา เดลินิวส์

## พาณิชย์เดินหน้าขายข้าวอิ๊ก

นายสุรศักดิ์ เรียงเครืออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 24-28  
มี.ค.นี้ ได้นำคณะเดินทางเยือนประเทศอิรักเพื่อเจรจาการขายข้าวและฟื้นฟูความเชื่อมั่นการซื้อข้าวจากรัฐบาลไทย



เพราะอิรักเป็นตลาดที่มีศักยภาพหากสามารถได้ข้อสรุปการซื้อขายข้าวระหว่างกันได้จะทำให้ไทยมีช่องทางการระบายออกนอกประเทศได้มากขึ้น

“ก่อนหน้านี้อาจมีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นการซื้อขายข้าวจากไทยจึงต้องเร่งชี้แจงและฟื้นฟูความเชื่อมั่นว่าไทยมีแผนการดูแลคุณภาพข้าวในสต็อกอย่างดีและพร้อมที่จะกำกับอิรักซึ่งไทยมีชื่อเสียงที่ดีในแง่ความสามารถการจัดส่งข้าวได้ตามกำหนดเวลาอยู่แล้วเชื่อว่าน่าจะทำให้ได้ข้อสรุปจากการเดินทางเยือนครั้งนี้ในทางที่ดี”

นายไพบุลย์ วรรณกรรมกรรมการผู้จัดการบริษัท ข้าวไชยพร จำกัด กล่าวว่า อิรักมีการนำเข้าข้าวเฉลี่ยปีละ 2 แสนตันในจำนวนนี้ 60-70% เป็นข้าวจากรัฐบาลไทยส่วนที่เหลือเป็นการนำเข้าจากประเทศอื่น ๆ เช่น สหรัฐ โดยอิรักเป็นตลาดที่คำนึงถึงคุณภาพข้าวมากกว่าปัจจัยด้านราคาอย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ในการซื้อข้าวข้าวครั้งล่าสุดเอกชนซึ่งทำหน้าที่ส่งมอบข้าวให้อิรักได้ส่งมอบข้าวคุณภาพต่ำให้รัฐบาลอิรักรวมถึงยังมีปัญหาปริมาณขาดจำนวนมากว่า 10% ทำให้รัฐบาลอิรักปฏิเสธ (บอยคอต) การซื้อข้าวจากไทยซึ่งเรื่องนี้มองว่าบริษัทเอกชนดังกล่าวควรเป็นผู้เข้าไปชี้แจงให้รัฐบาลอิรักเข้าใจถึงความผิดพลาดดังกล่าว

ที่มา เดลินิวส์

## รัฐเร่งระบายข้าวลดราคาตลาดฮวบ เอกชนเชื่อเอื้อส่งออกโต

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (ธุรกิจข้าวและอาหาร) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีพี อินเทอร์เน็ต จำกัด กล่าวระหว่างการเสวนาหัวข้อ ศักยภาพข้าวไทยกับการแข่งขันการเปิดเสรีอาเซียน หรือ เออีซี ว่า แนวโน้มราคาข้าวไทยในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมนี้ จะถึงจุดต่ำสุดโดยข้าวขาว 5% ราคาจะอยู่ที่ 360-380 เหรียญสหรัฐต่อดัน จากปัจจุบันอยู่ที่กว่า 400 เหรียญสหรัฐต่อดัน ในขณะที่ตลาดส่งออกข้าว มีทิศทางดีขึ้น เนื่องจากราคาข้าวที่ปรับลดลง ทำให้การเจรจาต่อรองง่ายขึ้น และมีโอกาสที่ไทยจะกลับสู่ตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก

สำหรับสถานการณ์ข้าวในตลาดโลกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 27 ราคาปรับลดลง เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ของเวียดนาม ราคาข้าวของอินเดียและปากีสถานอ่อนตัวลง ประกอบกับรัฐบาลไทยเร่งระบายข้าวในสต็อกจากโครงการรับจำนำข้าวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ซื้อและผู้นำเข้าข้าว วิตกว่าราคาข้าวจะลดลงอีกจึงชะลอการสั่งซื้อ

นายสุเมธ กล่าวถึงสถิติการส่งออก ข้าวในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ว่า ไทยส่งออกข้าวได้ถึง 1.5 ล้านตันมากที่สุดในโลก เหนือกว่าอินเดียที่ส่งออกได้ 1 ล้านตัน และเวียดนามส่งออกได้ 8 แสนตัน โดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ คาดว่า ปีนี้ไทยจะกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวเบอร์ 2 ของโลกได้อีกครั้ง จากคุณภาพข้าวที่ดีขึ้นและราคาที่ต่ำลง โดยคาดว่าไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ถึง 8.5 ล้านตัน ในขณะที่ราคาข้าวเปลือกในประเทศลดลงเหลือ 6,000-7,000 บาทต่อดัน สวนทางกับต้นทุนการผลิต ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทต่อไร่

ส่วนสถานการณ์ราคาข้าวถุง ผู้ประกอบการได้ทยอยปรับลดราคาขายลงมาแล้วร้อยละ 10 ตั้งแต่ต้นปีนี้ และมีแนวโน้มปรับลดราคาลงต่อเนื่องถึงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ ตามทิศทางราคาข้าวเปลือกและข้าวสาร ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปีนี้อ่อนแอ ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคตกลง ดังนั้นราคาข้าวถุงยังต้องปรับราคาลง

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวไทยในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่า จะดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจากผู้ซื้อจะกลับเข้าสู่ตลาด เพื่อซื้อข้าวเก็บใส่สต็อก ประกอบกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะเห็นชัดในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ซึ่งจะผลักดันให้ราคาข้าวสูงขึ้นได้อีก

นายสุเมธ กล่าวว่า การแข่งขันตลาดข้าวไทยกับต่างประเทศ ต้องเน้นเรื่องคุณภาพและราคาเป็นสำคัญ โดยผู้ประกอบการต้องเตรียมพร้อมด้านการแข่งขันโดยเข้าร่วมกับภาครัฐพัฒนา คุณภาพข้าว ซึ่งจะเห็นได้ว่า อิรักที่เดิมเป็นผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ของไทย หันไปซื้อข้าวจากสหรัฐอเมริกา และอุรุกวัยแทน เพราะมีคุณภาพดีกว่าข้าวไทย

“หากไทยสามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยเร็ว จะทำให้นโยบายบริหารจัดการเรื่องข้าวมีความชัดเจนขึ้น เพราะรัฐบาลรักษาการไม่มีอำนาจตัดสินใจนโยบายที่อาจมีผลผูกพันรัฐบาลใหม่ได้ ส่วนรัฐบาลใหม่จะเดินหน้าโครงการรับจำนำต่อหรือไม่นั้น มองว่า รัฐบาลควรนำข้อดีและข้อเสียของโครงการรับจำนำและโครงการประกันรายได้ที่มีบทเรียนมาแล้ว มาปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อดูแลสถานการณ์ข้าวและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาให้ดีขึ้น เพราะยังมี ความจำเป็นที่รัฐบาลต้องช่วยเหลือชาวนา”

ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์

## สศก.ห่วงราคาข้าวเม.ย.-พ.ค.ร่วงหนัก

นายคณิต ลิขิตวิทย์ วิศวกรเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)เปิดเผยถึง ราคาข้าวตั้งแต่ต้นปีปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโครงการรับจำนำของรัฐที่ปิดตัวลงประกอบกับข้าวของเวียดนามออกสู่ตลาดในช่วงเดียวกันและการเร่งระบายข้าวของรัฐบาล ทำให้มีข้าวออกสู่ตลาดจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสของโรงสีที่สามารถกำหนดราคาหรือกตรราคาเกษตรกรได้ประกอบกับข้าวในช่วงเดือน ก.พ. ประสบภาวะหนาวและแล้งจัด ดังนั้นคุณภาพข้าวเมื่อสี ต้นข้าวจะลดลง แต่ความชื้นไม่มีแน่ ดังนั้นจึงมีบ้างที่โรงสีอาจจะมีการกตรราคา แต่เป็นโอกาสของผู้ส่งออก เพราะราคาข้าวที่ลดลงนี้จะทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันมีมากขึ้น ส่งออกได้มากขึ้น

“คุณภาพข้าวเมื่อสี ต้นข้าวจะลดลง แต่ความชื้นไม่มีแน่ ดังนั้นจึงมีบ้างที่โรงสีอาจจะมีการกตรราคา แต่เป็นโอกาสของผู้ส่งออกจะส่งออกได้มากขึ้น”

อย่างไรก็ตาม ข้าวที่ออกสู่ตลาดช่วงเม.ย.-พ.ค. นั้นนายคณิต กล่าวว่า เป็นข้าวนาปรังรอบที่ 2 ซึ่งรัฐบาลคงไม่มีโครงการรับจำนำข้าวช่วยเหลือแล้วทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกลไกปกติของการตลาด

สำหรับโดยราคาข้าวเปลือกความชื้น 15 % ช่วงสัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม เฉลี่ยที่ตันละ 7,644 บาท ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีราคา ตันละ 10,158 บาท ขณะที่ ราคาข้าวในตลาดโลกที่อยู่ในระดับตันละ 450 ดอลลาร์ต่อตัน หากทอนกลับมาเป็นราคาข้าวของไทยเกษตรกรควรจะได้รับราคาที่ตันละ 8,000-9,000 บาท ดังนั้นจึงอยากให้ภาคเอกชน ทั้งโรงสี และผู้ส่งออกเห็นใจเกษตรกรให้ความเป็นธรรมเกษตรกรด้วย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## คลังแฉใบสั่งการเมือง ห้ามปิดบัญชี หวั่นยอดเงินจำนำไหล

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว เผยเมื่อวันที่ 23 มีนาคมว่า ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลเพื่อปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว โดยให้แยกเป็นรอบการผลิตว่ามีผลขาดทุนเท่าไร ซึ่งยังไม่ได้ว่าจะมีผลขาดทุนออกมามากถึง 4-5 แสนล้านบาท ตามที่นักวิชาการคาดการณ์ไว้หรือไม่

ปลัดกระทรวงการคลังระบุว่า ไม่ได้เข้าไปยุ่งกับการปิดบัญชี ปล่อยให้เจ้าหน้าที่เป็นคนดำเนินการ โดยกำชับให้ทำไปตามหลักบัญชี คาดว่าในส่วนของการผลิตที่เคยปิดบัญชีไปแล้ว ก็จบไปแล้ว คณะอนุกรรมการจะปิดบัญชีในรอบของการผลิตที่ยังไม่เคยปิดบัญชีเท่านั้น

แหล่งข่าวกระทรวงการคลังเผยว่า ฝ่ายการเมืองสั่งการให้คณะอนุกรรมการปิดบัญชีจำนำข้าว ไม่ต้องรีบปิดบัญชีจำนำข้าว เนื่องจากเกรงว่าจะมีผลขาดทุนออกมาเป็นจำนวนมากถึง 4-5 แสนล้านบาท ตามที่นักวิชาการประเมินไว้ เพราะในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเร่งระบายข้าวเป็นจำนวนมาก เพื่อหาเงินไปจ่ายหนี้จำนำข้าวให้ชาวนาที่ยังค้างอยู่กว่า 1 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ การระบายข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมาอยู่ที่ตันละ 8,000-10,000 บาท เมื่อเทียบกับราคาต้นทุนข้าวสารที่ตันละ 2.4 หมื่นบาท คิดจากราคาจำนำข้าวเปลือกตันละ 1.5 หมื่นบาท รวมค่าบริหารจัดการและค่าดอกเบียเงินกู้ ทำให้รัฐบาลขาดทุนข้าวสารถึงตันละ 1.4 หมื่นบาท ส่งผลให้ผลขาดทุนของโครงการรับจำนำข้าวสูงขึ้นมาก

นอกจากนี้ รัฐบาลยังไม่ต้องการให้ตรวจสอบสต็อกข้าวที่แท้จริงว่ามีจำนวนเท่าใด เนื่องจากหากมีการปิดบัญชีจะพบว่ามีข้าวสารหายจากสต็อกจำนวนมาก จากเดิมที่คณะอนุกรรมการปิดบัญชีจํานำข้าวสมัยที่มิน.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานและปิดบัญชีโครงการรับจํานำข้าวเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 พบว่ามีข้าวสารหายไปจาก สต็อกถึง 1 ล้านตัน

สำหรับการปิดบัญชีโครงการรับจํานำข้าวสมัยที่น.ส.สุภา เป็นประธานอนุกรรมการฯ ได้ปิดบัญชีจํานำข้าวถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 แต่รัฐบาลไม่เคยเปิดเผยตัวเลขขาดทุนอย่างเป็นทางการ มีแต่การคาดกันว่ามีผลขาดทุนประมาณ 3.3 แสนล้านบาท ใกล้เคียงกับที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้าไปตรวจโครงการรับจํานำข้าวและทำหนังสือถึงรัฐบาลเตือนให้หยุดโครงการฯ เนื่องจากมีผลการดำเนินการขาดทุนจำนวนมาก

"การที่รัฐบาลรักษาการชุดนี้ยังอยู่ จะไม่มีการปิดบัญชีโครงการรับจํานำข้าว การจะรู้ผลขาดทุนโครงการรับจํานำข้าวที่แท้จริง ต้องรอให้มีรัฐบาลใหม่ที่ไม่ใช่มาจากรัฐบาลเดิม" แหล่งข่าว กล่าว

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

## "เจริญ" นำทัพผู้ส่งออกข้าวโรดโชว์ฮ่องกงพื้นที่ตลาดหอมมะลิ

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมเตรียมจัดคณะไปประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นคุณภาพข้าวไทยที่ฮ่องกง ในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ หลังจากนั้นจะมีแผนจะเดินทางไปสิงคโปร์ จีน และญี่ปุ่น เนื่องจากที่ผ่านมาการส่งออกในตลาดกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นตลาดข้าวหอมมะลิปรับลดลงไปมากกว่า 50% จากที่เคยส่งออกได้ปีละ 3 แสนตัน เหลือเพียงปีละ 1.5-1.6 แสนตัน หลังจากใช้โครงการรับจํานำ

แนวโน้มการส่งออกข้าวไทยในปี 2557 นี้ น่าจะปรับตัวดีขึ้นได้อีก 5-10% โดยเป็นผลมาจากปัจจัยบวก เช่น อัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่า 32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ประกอบกับรัฐบาลระบายสต็อกข้าวออกมาจำนวนมากทำให้ราคาข้าวไทยอ่อนตัวลง จะมีระดับความแตกต่างจากคู่แข่งไม่มาก พอที่แข่งขันได้ เช่น ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามตันละ 385 เหรียญสหรัฐ ส่วนข้าวขาวไทย ตันละ 400-405 เหรียญสหรัฐ หากต้องการแข่งขันไทยก็ต้องแข่งขันด้านราคาอาจจะต้องขายข้าวในราคาเฉลี่ย 375-380 เหรียญสหรัฐ เพื่อที่จะแข่งกับคู่แข่งได้ อาจต้องยอมขาดทุนบ้าง ส่วนแนวโน้มราคาข้าวหอมมะลิไทย ปี 2557 ลดลง 10-15% เหลือตันละ 1,000 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ขณะที่ตลาดนำเข้า หลายประเทศมีแนวโน้มจะเพิ่มการนำเข้า ทั้งอินโดนีเซียเตรียมจะนำเข้าข้าว 1 ล้านตัน ฟิลิปปินส์ 7-8 แสนตัน มาเลเซีย และจีน ซึ่งมีความต้องการนำเข้าข้าวหักและปลายข้าวเพิ่มขึ้น เป็นต้น โดยรัฐบาลควรจะไปเจรจาขายข้าวกับฟิลิปปินส์ หรืออินโดนีเซียไว้ล่วงหน้า และควรไปเจรจากับอิรัก เพราะอิรักไม่มีการนำเข้าข้าวไทยมา 6-7 เดือนแล้ว

"ล่าสุดทางไนจีเรีย ซึ่งเป็นตลาดใหญ่การส่งออกข้าวหนึ่งของไทย มีแผนจะปรับลดภาษีนำเข้าข้าวหนึ่งจาก 100% ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีมีการประกาศที่ชัดเจนว่าจะปรับลดเท่าไร แต่แนวโน้มจะปรับลดลงแน่ ซึ่งจะเป็นโอกาสของผู้ส่งออกข้าวหนึ่งไทยที่จะส่งออกได้เพิ่มขึ้น เพราะแต่ละปีไนจีเรียนำเข้าข้าวหนึ่งปีละ 1-2 ล้านตัน ซึ่งต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ราคาข้าวหนึ่งไทยลดลงใกล้เคียงตลาดข้าวหนึ่งอินเดียเฉลี่ยอยู่ที่ 410-420 เหรียญสหรัฐต่อตันพอจะแข่งขันได้"

ด้านนางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ ประธานกรรมการบริหารกรมลิกจกรู๊ป ผู้ส่งออกข้าวหนึ่ง และนายกิตติมงคลดีสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ในระยะนี้ผู้นำเข้าได้ขอชะลอการนำเข้า เพื่อรอความชัดเจนของไนจีเรียว่าจะปรับลดเมื่อไรและเท่าไร เพื่อป้องกันไม่ให้ขาดทุน ประกอบกับราคาข้าวของไทยปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่มีเสถียรภาพ ทำให้ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกก็มีความกังวลและไม่มีความมั่นใจหากนำเข้า

"แม้ว่าจะมีอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่า 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ราคาข้าวหนึ่งไทยอยู่ที่ 410-415 เหรียญสหรัฐ สามารถแข่งขันกันได้ เป็นโอกาสอันดี แต่กลับกลายเป็นภาวะค้าข้าวในตลาดข้าวหนึ่งชะลอตัว ส่วนหนึ่งเพื่อรอความชัดเจนการปรับลดภาษีของไนจีเรียว่าจะลดเมื่อไร เท่าไร แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ผู้ส่งออกและผู้นำเข้า

ไม่ชอบ คือราคาข้าวไม่มีเสถียรภาพ เพราะรัฐบาลระบายข้าวออกมาต่อเนื่อง มีผลต่อราคาลดลงเรื่อย ๆ ลูกค้าไม่มั่นใจที่จะนำเข้าข้าวหนึ่ง ใครนำเข้าก่อนอาจจะขาดทุนได้ ต้องรอให้ราคามีเสถียรภาพก่อน"

ทั้งนี้การส่งออกข้าวหนึ่ง ก่อนที่จะมีโครงการรับจำนำข้าว ประมาณ 3 ล้านตันต่อปี แต่หลังจากที่มีโครงการรับจำนำข้าวไทยส่งออกข้าวหนึ่งได้ปีละ 2 ล้านตัน ส่วนปี 2557 คาดว่าการส่งออกข้าวหนึ่งภาพรวมของไทยน่าจะส่งออกได้ประมาณ 2 ล้านตัน โดยตลาดหลักยังเป็นไนจีเรีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง สำหรับราคาเฉลี่ยข้าวหนึ่งตันละ 500 เหรียญสหรัฐต่อตัน หากส่งออกได้ 2 ล้านตัน จะมีมูลค่า 32,000 ล้านบาท

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## 5 เสือค้าข้าวแข่งเสนอตัวรับปรับปรุงข้าวส่งมอบจีทูจีจีน

แหล่งข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า วันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมากรมได้เปิดให้เอกชนที่สนใจยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงคุณภาพข้าวสารเพื่อส่งมอบให้แก่ COFCO Corporation ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลจีน หลังจากที่ได้อำนาจสัญญาซื้อขายข้าวกับ COFCO Corporation เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเอกชนให้ความสนใจรวมยื่นซอง 5 ราย ประกอบด้วย บริษัทเอเชียโกลเด้นไรซ์, บริษัทพวงษ์ลาภ, บริษัทแคปปิตอล ซีเรียลส์, บริษัทข้าวซี.พี. และบริษัท ไชยพร อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โดยขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นการเจรจาต่อรองราคา ก่อนจะสรุปผลให้นายวิวัฒน์ธีรารัง บุญทรงไพศาล รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 20 มีนาคม โดยคุณสมบัติของผู้ปรับปรุงต้องมีประวัติย้อนหลัง 5 ปี ในการปรับปรุงข้าวเพื่อส่งออกไปจีน

ส่วนกรณีที่กรมได้เตรียมความพร้อมเพื่อประมูลข้าวที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ คือ National Food Authority (NFA) จะเปิดดำเนินการในเร็ว ๆ นี้ จำนวน 7-8 แสนตันนั้น ขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยได้ขอลุกรายละเอียดเรื่องข้อกำหนดก่อนเนื่องจากว่าเกรงจะขัดกับกฎหมายเลือกตั้งส่วนมาตรา 190 ไม่น่าจะมีปัญหา

ทั้งนี้หากรัฐบาลไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้ก็จะให้เอกชนเข้าร่วมประมูลแทนแต่อาจจะเสียเปรียบประเทศเวียดนามในแง่ของปริมาณและราคาที่ถูกลง ทั้งนี้คาดว่าฟิลิปปินส์น่าจะเปิดประมูลได้ภายในเดือนนี้ทั้งนี้เอ็มโอยูฉบับใหม่จะมีอายุ 3 ปีกำหนดกรอบการส่งมอบข้าวปีละ 1 ล้านตันจากเดิมที่เคยกำหนดส่งมอบข้าว 3 แสนตันต่อปี

ด้านนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กล่าวว่าได้รับความสนใจจากเอกชนมายื่นซองของเป็นผู้ปรับปรุงข้าวหลายรายซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นรายใหญ่และรายเก่าที่เคยรับงานจากกรม ก็น่าจะคึกคักเป็นพิเศษอีกทั้งที่ไออาร์ที่ประกาศก็มีความรัดกุมโปร่งใสอยู่แล้ว

ทั้งนี้กรมได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเสนอราคาปรับปรุงคุณภาพฯซึ่งกำหนดให้มีการส่งมอบข้าวเป็นรายงวดโดยในครั้งนี้ (งวดที่ 1) กำหนดส่งมอบข้าวเป็นชนิดข้าวขาว 5% ปีการผลิต 2556/57 ปริมาณ 1 แสนตัน (เพิ่ม-ลด 5%) กำหนดส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้

กรมยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการเปิดประมูลข้าวทั่วไปในต่างจังหวัดตามนโยบายของคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ(กชช.)ที่ต้องการให้มีการระบายข้าวเพื่อนำเงินไปคืนให้กับชาวนาในโครงการรับจำนำให้ได้มากที่สุด คาดว่าอย่างช้าที่สุดเงื่อนไขการประมูลหรือที่ไออาร์จะแล้วเสร็จในช่วงกลางสัปดาห์หน้าซึ่งเงื่อนไขที่ไออาร์จะเหมือนกับการประมูลในส่วนกลางทั้งหมดเพื่อความสะดวกและโปร่งใสในการดำเนินการซึ่งทางกรมจะเป็นผู้ดำเนินการประมูลเหมือนกับการประมูลในส่วนกลางทั้งหมดและแม้ว่าในระยะนี้จะมีข้าวลือออกมาในแง่ลบเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาข้าวมาอย่างต่อเนื่อง เพราะต้องการกตราคาการประมูลข้าวแต่ยืนยันว่าไม่ว่าข้าวจะออกมาอย่างไรก็ไม่กระทบต่อการประมูลข้าวของรัฐบาลเพราะจะเน้นการราคาในตลาดโลกหากมีการเสนอราคามาที่ต่ำเกินจริงก็จะไม่อนุมัติ

สำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะมีการเปิดประมูลข้าวในโกดังกลางเบื้องต้นมี 3 จังหวัด คือสุพรรณบุรี เชียงราย และนครสวรรค์ ซึ่งยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกประมูลในจังหวัดใดเป็นแห่งแรก โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการสำรวจ



และรายงานปริมาณข้าวรวมทั้งความต้องการของเอกชนว่าสนใจจะร่วมประมูลเป็นปริมาณเท่าไร จากนั้นก็จะเลือกเปิดประมูลข้าวในจังหวัดที่มีภาคเอกชนแสดงความสนใจมากที่สุดก่อนเป็นที่แรก

นอกจากนี้ในส่วนของความต้องการข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลในส่วนของ การเสนอซื้อโดยตรงเพื่อการส่งออกตามคำสั่งซื้อนั้นขณะนี้ภาคเอกชนได้เสนอซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องและทางกรมก็จะรวบรวมปริมาณตามที่มีเอกชนเสนอเข้ามาเพื่อจะได้อนุมัติให้มีการซื้อขายต่อไปเมื่อได้ปริมาณที่เหมาะสมแล้ว โดยในเบื้องต้นขณะนี้ปริมาณคำสั่งซื้อที่กว่าแสนตัน

ด้านนายมานัส กิจประเสริฐ นายกษมาคมโรงสีข้าวไทยกล่าวว่าอยู่ระหว่างการรอที่โออาร์ของการประมูลดังกล่าวว่าจะออกมาลักษณะใดเอื้อต่อการเข้าร่วมประมูลหรือไม่ซึ่งการที่รัฐบาลเร่งให้มีการประมูลข้าวในโครงการรับจำนำเพราะต้องการนำเงินไปคืนให้กับชาวนาจึงต้องทำทุกวิถีทางแต่สำหรับตลาดข้าวหลังจากที่โครงการรับจำนำสิ้นสุดไปนั้นชบเซาอย่างหนักเนื่องจากไม่มีผู้ส่งออกมารับซื้อข้าวต่อจากโรงสีที่รับซื้อข้าวจากชาวนาไว้

โดยในส่วนของตนเองขณะนี้ข้าวในโกดังกว่า 2 พันตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว 5% ที่ยังขายไม่ออก ซึ่งก็ยอมรับว่าเป็นภาระของโรงสีอย่างมาก และหลังจากนี้ไปก็คาดว่าจะมีข้าวออกมาสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นในส่วนของนาปรัง

โดยขณะนี้ราคาข้าวขาว 5% ราคาที่ผู้ส่งออกประกาศออกมาอยู่ที่ 1,050-1,060 บาทต่อกระสอบ/100 กก. แต่ผู้ส่งออกส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงแหล่งข้าวที่มีราคาถูกกว่าราคาที่ประกาศออกมาคืออยู่ที่ 960-1,050 บาท/กระสอบ/100 กก. จึงทำให้ผู้ส่งออกไม่ยอมมาซื้อข้าวโดยตรงจากโรงสีเหมือนที่เคยทำมาก่อนที่จะมีโครงการรับจำนำข้าว

[ที่มาฐานเศรษฐกิจ](#)

## พาณิชย์เผยมีเอกชน 7 ราย ยื่นซองประมูลข้าว 2.44 แสนตัน

กระทรวงพาณิชย์ เปิดให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ครั้งที่ 7 ที่ปริมาณ 244,454 ตัน หลังถูกเลื่อนประมูลจากวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากถูกผู้ชุมนุมกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ไปตัดไฟที่กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นสถานที่ใช้ประมูลข้าว

การประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลครั้งนี้ แบ่งเป็น ข้าวขาว 5% ปีการผลิต 55/56 และปีการผลิต 56/57 กว่า 164,000 ตัน ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปีการผลิต 55/56 และปีการผลิต 56/57 กว่า 80,375 ตัน

สำหรับการประมูลวันนี้ มีผู้ยื่นซองเสนอราคาทั้งสิ้น 7 ราย ได้แก่ บริษัท ข้าวเจริญ จำกัด, บริษัท พงษ์ลาก จำกัด, บริษัท คงเดชชัยญูกิจ 2516 จำกัด, บริษัท แคปปิตอลซีเรียล จำกัด, บริษัท ไทยนครกุดจิก จำกัด, บริษัท โรงสีอรุณพัฒนา และห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีทรัพย์แสงทอง 2550

ด้านนายศักดิ์ดา ทองปลาด รักษาการผู้จัดการ AFET กล่าวว่า มีผู้สนใจยื่นซองเสนอราคา 7 ราย น้อยกว่าครั้งก่อน ที่มี 17 ราย เพราะกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดระบายข้าวต่อเนื่อง ทำให้ผู้ค้าข้าว สามารถซื้อข้าวได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการเสนอซื้อทั้งสิ้น 105,522 ตัน แบ่งเป็นเสนอซื้อข้าวขาว 5% ปริมาณ 103,522 ตัน และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปริมาณ 2,000 ตัน

"ราคาที่มีการเสนอส่วนต่างครั้งนี้ ไม่ได้ต่ำมากอย่างที่หลายฝ่ายกังวล แม้รัฐจะระบายข้าวในสต็อกอย่างต่อเนื่อง เพราะราคาข้าวโลกไม่ได้ลดลงมาก เนื่องจากไทยกำลังประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตเสียหายจำนวนหนึ่ง ขณะเดียวกัน อินเดีย ที่เคยระบายออกจากสต็อกมากในช่วงที่ผ่านมา ก็เริ่มเก็บสต็อกข้าวแล้ว คาดว่าแนวโน้มราคาข้าวจะไม่ลดต่ำลงมากกว่านี้"

ตามแผนกระทรวงพาณิชย์ต้องขายข้าวผ่าน AFET ปริมาณ 1 ล้านตัน มีสัดส่วนข้าวหอมมะลิ 60% และข้าวขาว 40% คาดจะคืนเงินได้ไม่ต่ำกว่า 18,000 ล้านบาท แต่ล่าสุด จากการขายข้าวแล้ว 5 ครั้ง ปริมาณ 400,000

ตัน สัญญาส่งมอบเดือนถึงเดือนมิ.ย.นี้ และมีสัดส่วนการขายข้าวขาว 60% ข้าวหอมมะลิ 40% จึงทำให้ส่งเงินคืนคลังได้เพียง 4,800 ล้านบาทเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีปริมาณข้าวที่ขายได้อีก 600,000 ตัน โดยมีระยะเวลาส่งมอบภายใน 3 เดือน หรือส่งมอบภายในเดือนก.ค. เดือนส.ค. และเดือนก.ย. คาดว่า ในช่วงนั้นหากขายข้าวหอมมะลิได้ในปริมาณมากกว่าข้าวขาว น่าจะมีเงินส่งคืนคลังใกล้เคียงกับเป้าหมาย เพราะในช่วงดังกล่าว ไม่มีข้าวหอมมะลิออกสู่ตลาด และความต้องการมีมาก น่าจะขายข้าวหอมมะลิได้ในราคาดี ซึ่งในวันที่ 26 มิ.ย.นี้ จะเปิดประมูลขายข้าวใน AFET อีกราว 200,000 ตัน

*ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)*

## **อคส.สั่งพนักงาน รong ผอ.หลังพบมีมูลเอี่ยวทุจริตข้าวถุง**

นายชนุตพรถรณ์ วงศ์สินิล ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามหนังสือให้รองผู้อำนวยการ อคส. 1 ราย พักงานเป็นการชั่วคราว เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพราะได้รับข้อมูลว่า อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การทุจริตในการนำข้าวสารในสต็อกรัฐบาลจัดทำข้าวถุงเพื่อช่วยประชาชน ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบจาก คณะกรรมการ 3 ชุด ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ภายหลังจากมีผู้เปิดเผยข้อมูล และร้องเรียนการทุจริตดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้ง 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งขึ้นมา มี นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน คณะกรรมการที่บอร์ด อคส. ตั้งขึ้นมา และคณะกรรมการที่ตนได้สั่งตั้งขึ้นมา โดยผู้ที่ถูกพักงาน ยังไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ามีการทุจริต แต่เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างราบรื่น หากผลสอบออกมาแล้วพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ก็จะถูกดำเนินคดีทางวินัย และอาญา

พร้อมกันนี้ ยังได้มีคำสั่งโยกย้ายหัวหน้าคลังสินค้าใน 12 จังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าว เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่ส่วนกลาง และบางรายย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดอื่น เพื่อความเหมาะสม เพราะมีการปฏิบัติงานในพื้นที่มาอย่างยาวนาน อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการใช้อิทธิพลในพื้นที่ ทำให้เกิดการทุจริตได้ง่าย และอาจมีการโยกย้ายหัวหน้าคลังในจังหวัดอื่นๆ อีก

“การสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งหัวหน้าคลังสินค้า เพราะการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวแต่ละพื้นที่ หัวหน้าคลังสินค้าบางส่วนมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต จึงต้องหมุนเวียนตำแหน่ง เพื่อให้ทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว ลดน้อยลง” นายชนุตพรถรณ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ราวปลายเดือน พ.ย.56 นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการจัดทำข้าวสารบรรจุถุง ขององค์การคลังสินค้า (อคส.) เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เมื่อวันที่ 27-28 พ.ย.56 โดยมี นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน สำหรับรอบการทำงาน จะเน้นการตรวจสอบในประเด็นที่มีการอภิปรายในขั้นตอนการจัดทำข้าวถุง ตั้งแต่การเปิดหาผู้ปรับปรุงคุณภาพข้าว และผู้จัดจำหน่าย รวมถึงจะตรวจสอบวิธีการเปิดประมูลเลือกผู้ปรับปรุง และผู้กระจายข้าว ที่ระบุว่าล๊อคสเปกให้กับเอกชนรายใดรายหนึ่งด้วย

*ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์*

## **ผอ.WTOจับตา โครงการรับจำนำข้าวไทย หวั่นละเมิดกฎ**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างการเข้าพบเพื่อประชุมของผู้แทนสมาชิกวุฒิสภาไทยนำโดย นายพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ นายสมชาย แสวงการ และ ดร.วิชุดา รัตนเพียร ที่องค์การการค้าโลกสำนักงานใหญ่ที่นครเจนีวา สหพันธรัฐสวิส นั้น นายอัลแบร์โต้ โรเวเซโต้ ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) ได้ซักถามเกี่ยวกับผลกระทบของการเปิดตลาดการค้าเสรีของประเทศกำลังพัฒนา เช่น ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อชาวไร่ชาวนา

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การกำหนดนโยบายทางการค้าของแต่ละประเทศ นั้น ต้องคำนึงถึงกฎเกณฑ์และพันธกรณีที่กระทำไว้กับองค์การการค้าโลกและประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งทุกประเทศจะจับตาเฝ้าติดตามการกำหนดนโยบายทางการค้าของประเทศอื่นๆ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง สินค้าเกษตร ซึ่งมีผลต่อความมั่นคงทางอาหาร (Food security) การอุดหนุนที่เกินขอบเขตของกลไกตลาด และการทุ่มสินค้าเกษตรในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน (dumping) เป็นเรื่องอ่อนไหว (sensitive) เป็นพิเศษ และมักจะมีการฟ้องร้อง ตามกระบวนการ dispute settlement ของ WTO เป็นประจำ

อย่างไรก็ตาม ระหว่างการหารือ คณะส.ว.ไทยได้หยิบยกประเด็นเรื่องปัญหาการนำเข้า การระบาย สต็อกข้าว ซึ่งปัจจุบันได้สร้างความเดือดร้อนให้ชาวนา เป็นการอธิบายว่าอาจมีความจำเป็นต้องระบายข้าว แต่ WTO ได้ตั้งว่า ต้องระมัดระวังเนื่องจากอาจละเมิดกฎเกณฑ์ WTO ที่จะถูกจับตามองจากนานาประเทศ

[ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า](#)

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-20 มี.ค. 2557 มีจำนวน 223,616 ตัน มูลค่า 97.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 36.7% และมูลค่าลดลง 37.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 353,440 ตัน มูลค่า 155.159 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-20 มี.ค. 2557 มีจำนวน 859,119 ตัน มูลค่า 371.045 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยปริมาณลดลง 21.7% และมูลค่าลดลง 23.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 1.098 ล้านตัน มูลค่า 486.378 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยในเดือน มี.ค.นี้ สมาคมอาหารคาดว่าเวียดนามจะสามารถส่งออกข้าวได้ประมาณ 500,000-550,000 ตัน

รัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติแผนการรับซื้อข้าวเปลือกจำนวน 2 ล้านตัน (ประมาณ 1 ล้านตันข้าวสาร) เพื่อเก็บสต็อกไว้ประมาณ 4 เดือน โดยบริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคมอาหารจะเริ่มซื้อข้าวตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. ไปจนถึงสิ้นเดือน เม.ย. นี้ โดยธนาคารกลาง (SBV) ได้เตรียมเงินไว้ประมาณ 376 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อปล่อยกู้ให้เอกชนโดยคิดดอกเบี้ยอัตรา 7% ต่อปี

ขณะที่กระทรวงเกษตรคาดว่าผลผลิตในฤดูนี้ (winter-spring crop) จะมีประมาณ 11.7 ล้านตันข้าวเปลือก รายงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MoIT) คาดการณ์เวียดนามจะส่งออกข้าวได้ราว 6.7-7 ล้านตันในปีนี้ ตามเป้าหมายที่กำหนด

ขณะที่รองผู้อำนวยการกรมนำเข้า-ส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ระบุว่า การส่งออกข้าวของเวียดนามกำลังเผชิญต่อการแข่งขันรุนแรงจากผู้ส่งออกข้าวรายอื่นๆ เช่น ไทย อินเดีย ปากีสถาน พม่า และกัมพูชา ที่เป็นผลให้ข้าวขาว 5% ราคาตกลงจาก 405 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในต้นเดือน ก.พ. เหลือเพียง 375 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท ที่จะเพิ่มการส่งออกข้าวในปี 2557 โดยเมื่อถึงเวลานี้ เวียดนามได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 7 ฉบับ ในการค้าข้าว กับอินโดนีเซีย กินี เฮติ บังกลาเทศ ติมอร์ตะวันออก คอโมโรส และฟิลิปปินส์ ขณะเดียวกัน กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็กำลังเจรจาเพื่อทำข้อตกลงกับมาเลเซีย และจีน

นายหวู ฮวี ฮวาง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ระบุว่า อย่างน้อยที่สุดเวียดนาม สามารถที่จะส่งออกข้าวได้ราว 4-4.5 ล้านตันในปี 2557 ภายใต้ข้อตกลงของรัฐบาลเหล่านั้น นอกจากนี้เวียดนามจะยังส่งออกข้าวไปคิวบาอีกราว 400,000 ตัน

นายฮว่าง ยังระบุอีกว่า ไทยวางแผนที่จะขายข้าวเป็นจำนวนมากเพื่อล้างสต็อกที่มีอยู่ ซึ่งจะกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการส่งออกข้าวของเวียดนาม

แต่นายฮว่าง มองว่าข้าวไทยที่เก็บเอาไว้เป็นเวลานานไม่สามารถคงคุณภาพเดิมไว้ได้ ซึ่งปัจจัยนี้จะทำให้ข้าวไทยแข่งขันได้น้อยกว่าข้าวจากเวียดนาม และเวียดนามจะพยายามรักษาตลาดข้าวดั้งเดิมของประเทศไว้ เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และคิวบา รวมทั้งมองหาและขยายตลาดใหม่ เช่น จีน เกาหลีใต้ เม็กซิโก และประเทศในทวีปแอฟริกา เป็นต้น

ทั้งนี้ จีนยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวเวียดนามรายใหญ่ที่สุดในปี 2556 โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2556 จีนนำเข้าข้าวมากกว่า 2 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 849.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วน 30.96% ของรายได้จากการส่งออกข้าวทั้งหมดของเวียดนาม

นายกว ด๊ก ฟัด รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท ระบุว่า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สมาคมอาหารเวียดนาม และบริษัทส่งออกข้าว ควรมุ่งมั่นในการขยายตลาดและส่งเสริมการส่งออกข้าวไปยังจีน  
[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

## พม่า

สมาพันธ์ข้าวพม่า (The Myanmar Rice Federation MRF) ระบุว่า พม่าวางแผนที่จะเพิ่มการส่งออกข้าวเป็น 3 ล้านตันในอีกห้าปีข้างหน้า (2018/19) เพิ่มขึ้นจากในปัจจุบันที่ส่งออกปีละประมาณ 1 ล้านตัน โดยในขณะนี้รัฐบาลกำลังวางกรอบนโยบายการค้าข้าวฉบับใหม่ซึ่งจะช่วยให้ผู้ส่งออกเข้าสู่ตลาดใหม่ๆได้ นอกจากนี้ก็จะมีการสร้างท่าเรือ คลังเก็บสินค้า และโรงงานแปรรูปที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในปัจจุบัน

ทางด้านผู้เชี่ยวชาญระบุว่า พม่าสามารถที่จะส่งออกข้าวได้ถึง 3 ล้านตันในอีก 5 ปีข้างหน้าได้ หากรัฐบาลจัดสรรเงินทุนให้แก่เกษตรกร และทำให้เกษตรกรมีกำไรมากขึ้น เพราะในปัจจุบันนี้เกษตรกรยังคงขาดแหล่งเงินทุน และต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง

ในขณะที่สมาพันธ์ข้าวพม่า (MRF) กำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลในการร่างนโยบายข้าวฉบับใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายที่เน้นทั้งด้านการผลิตและการส่งออก โดยจะมีการสร้างแรงจูงใจให้มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมข้าวจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลจะมีการจัดการกับปัญหาการลักลอบส่งออกข้าวอย่างผิดกฎหมายไปยังประเทศจีนโดยผ่านทางรัฐฉานด้วยเพื่อไม่ให้เกิดการลักลอบส่งออกข้าวส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมข้าวของพม่า ซึ่งมีข้อมูลว่าข้าวพม่ากว่า 60% ถูกส่งออกไปยังประเทศจีนโดยผ่านช่องทางนี้

วงการค้าข้าวระบุว่าในปีงบประมาณ 2013/14 นี้ (เม.ย.-มี.ค.) คาดว่าพม่าจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.1 ล้านตันลดลง 4% จากจำนวน 1.6 ล้านตัน ในปีงบประมาณก่อนเนื่องจากความต้องการข้าวจากจีนในปีนี้ลดลง และประเทศไทยมีการส่งออกข้าวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม USDA คาดการณ์ว่าในปี 2014 พม่าจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12% จากจำนวน 1.16 ล้านตันเมื่อปี 2013 ขณะที่ผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2013/14 คาดว่าจะมีประมาณ 12 ล้านตันเพิ่มขึ้น 2% จากจำนวน 11.7 ล้านตันในปี 2012/13

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

## ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า ในช่วง 8 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2556/57 (ก.ค.56 — มิ.ย.57) ปากีสถานส่งออกข้าวได้ 2.08 ล้านตัน ลดลง 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.14 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ (2555/56) โดยในปีงบประมาณ 2555/56 (ก.ค.55 — มิ.ย.56) ปากีสถานส่งออกข้าวได้ 3.1 ล้านตัน (แบ่งเป็นข้าวบาสมาดิ 593,257 ตัน และข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ 2.5 ล้านตัน) มูลค่าส่งออกรวม 1.98 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณและมูลค่าลดลง 14% และ 1% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้



ทั้งนี้ การส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ (non-basmati rice) ในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2556-ก.พ. 2557 มีจำนวน 1.7 ล้านตัน ลดลง 3% จากจำนวน 1.74 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวบาสมาติมีการส่งออกจำนวน 378,396 ตัน ลดลง 6% จากจำนวน 402,612 ตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมูลค่าส่งออกนั้นกลับมีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน (ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2556-ก.พ. 2557) มีมูลค่าส่งออก 1.47 พันล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติมีมูลค่าประมาณ 1 พันล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวบาสมาติมีมูลค่าส่งออก 398.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (AT) ได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวภายใต้ระบบ MMA เมื่อวันที่ 13 มี.ค. ที่ผ่านมา จำนวนรวม 57,114 ตัน ซึ่งมีทั้งข้าวกล้องเมล็ดยาว ข้าวกล้องเมล็ดสั้นและกลาง รวมทั้งข้าวสารด้วย โดยได้ตกลงซื้อข้าวกล้องเมล็ดยาวจากประเทศไทยจำนวน 14,614 ตัน ในราคา 458.45 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF

นอกจากนี้ หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ ยังได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวภายใต้ระบบ MMA โดยตกลงซื้อข้าวอีกจำนวน 42,500 ตัน แบ่งเป็นข้าวจากประเทศไทยจำนวน 22,500 ตัน ข้าวจากเวียดนามจำนวน 20,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบตั้งแต่ มิ.ย.-ก.ค.นี้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## จีน

สำนักงานศุลกากรจีน (the General Administration of Customs of China; CGA) รายงานว่า ในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ จีนนำเข้าข้าวจำนวน 338,700 ตัน ลดลง 20% เมื่อเทียบกับจำนวน 425,813 ตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในเดือน ก.พ. มีการนำเข้าจำนวน 139,000 ตัน เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับจำนวน 120,590 ตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในส่วนของการส่งออกนั้นในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ จีนส่งออกข้าวจำนวน 24,141 ตัน ลดลง 76% เมื่อเทียบกับจำนวน 101,300 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือน ก.พ. มีการส่งออกจำนวน 600 ตัน ลดลง 99% เมื่อเทียบกับจำนวน 63,100 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในปี 2013 ที่ผ่านมา ประเทศจีนนำเข้าข้าวประมาณ 2.26 ล้านตัน ขณะที่มีการส่งออกประมาณ 478,400 ตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรักประกาศผลการประมูลซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศอูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา หรือสหรัฐ จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2557 ที่ผ่านมา ซึ่งมีรายงานว่า อิรักได้ตกลงซื้อข้าวจำนวนรวม 90,000 ตัน โดยซื้อจากอาร์เจนตินาจำนวน 60,000 ตัน และอีก 30,000 ตัน จากอูรุกวัย ในราคา 717 เหรียญสหรัฐต่อตัน ciffa โดยการประมูลครั้งนี้ได้มีการเสนอข้าวจากบราซิลในราคาที่ต่ำที่สุดที่ 703 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out (ciffa)

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ไนจีเรีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ 2014/15 ไนจีเรียจะนำเข้าข้าวประมาณ 3.5 ล้านตันเพิ่มขึ้น 17% จากจำนวน 3 ล้านตันในปี 2013/14 เนื่องจากผลผลิตข้าวในประเทศลดลง ขณะที่ความต้องการนำเข้าข้าวมีมากขึ้น

มีรายงานว่าในปี 2013 ที่ผ่านมา มีการลักลอบนำเข้าข้าวประมาณ 3 ล้านตัน และมีแนวโน้มที่จะนำเข้าเพิ่มขึ้นในอนาคตเพราะอัตราภาษีนำเข้าข้าวของไนจีเรียยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่รัฐบาลยังคงเจียมใจต่อการแก้ปัญหาลักลอบนำเข้าข้าว

ทั้งนี้รัฐบาลกลาง ซึ่งมีแผนที่จะห้ามนำเข้าข้าวในปี 2015 ได้ปรับอัตราภาษีนำเข้าข้าวเป็น 40% และ 110% สำหรับข้าวกล้อง และข้าวสารตามลำดับซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่เดือน ม.ค. ปี 2012 เพื่อยับยั้งการนำเข้าข้าว และกระตุ้นให้มีการเพาะปลูกข้าวในประเทศมากขึ้น แต่กลับทำให้เกิดปัญหาลักลอบนำเข้าข้าวตามแนวชายแดนมากยิ่งขึ้น แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามแก้ปัญหาโดยการห้ามนำเข้าข้าวตามแนวชายแดน แต่ยังคงมีการลักลอบนำเข้าตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเบนิน แคเมอรูน และไนเจอร์ ทั้งนี้ USDA รายงานว่าเกือบ 90% ของข้าวที่มีการส่งออกไปยังไนจีเรียมีการส่งผ่านไปจากประเทศเหล่านี้

ทั้งนี้ ราคาข้าวในประเทศของไนจีเรียมีราคาแพงกว่าข้าวที่นำเข้ามาก เพราะไนจีเรียขาดแคลนด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ โดยมีรายงานว่า ในปัจจุบันนี้ราคาข้าวขนาด 50 ก.ก. ของอินเดียที่ขายในเบนินมีราคาประมาณ 760 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคาขายในประเทศไนจีเรียอยู่ที่ 1,340 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนข้าวไทยที่ขายในเบนินราคาอยู่ที่ 900 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่ราคาในไนจีเรียอยู่ที่ 1,560 เหรียญสหรัฐต่อตัน ด้วยความแตกต่างทางด้านราคานี้เองจึงทำให้มีการลักลอบนำเข้าข้าวเข้ามายังไนจีเรียมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีการลักลอบนำเข้าข้าวมากขึ้น เพราะในปี 2015 จะมีการเลือกตั้งของไนจีเรีย ซึ่งตามปกตินักการเมืองมักจะบริจาคเงินและข้าวให้แก่คนยากจนเพื่อให้เลือกตนเอง ในขณะที่เดียวกันก็จะทำให้การเข้มงวดในการแก้ปัญหาลักลอบนำเข้าข้าวลดน้อยลงไปด้วย

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

TR E A